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สรปุรายงานผลการดำเนนิงาน ตามโครงการประชมุประจำเดอืนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  

วนัองัคารที ่ 12  ธนัวาคม  2566  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ่ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
               นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้

ชี ้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน 
ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาทางประเทศสวีเดนได้มาเยี่ยมเยยีน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนั้น ได้มีผลความคืบหน้าเป็นไปได้ด้วยดีและอาจจะได้มีโครงการ
ต่อเนื่องต่อไปเพราะในวันดังกล่าว ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขยะ จึงได้มีการขอทำ MOU กับเมือง
สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนและขอให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบติดตามเรื่องนี้ต่อไป 

 

1.2 เรื่องโครงการป้องกันน้ำท่วม ระยะที่ 2 หลังจากได้พูดคุยกันเมื่องปลายเดือนที่แล้วนั้น สรุปเรื่อง
ห้วยจิกทีมี่ปัญหาที่ดินติดลำห้วยจริงมีประมาณ 4 ราย ส่วนรายที่ 5 นั้นเป็นคนดูแลศาลเจ้าตรงถนนมิตรภาพ
เท่านั้น ก็จะได้มกีารหารือกับทางนายอำเภอบ้านไผ่เพราะเรื่องการไหลของน้ำจะต้องให้ไหลได้ 160 ลูกบาศก์
เมตร/วินาท ีจากการออกแบบของทางชลประธาน ปัญหาตอนนี้คือเกี่ยวกับผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่ดิน ที่ที่ดิน
ของพวกเขาอยู่บริเวณโค้งของห้วยเวลาน้ำไหลผ่านก็จะเกิดการกัดเซาะจนที่ดินเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของห้วย 
ซึ่งก็จะได้มีการผู้คุยกับทั้ง 4 ราย โดยคาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งคาดว่าการประชุมในรอบสุดท้ายประมาณ
วันที่ 28 ธ.ค. 2566 ที่จะถึงนี้ ก็จะได้พูดคุยกันให้แล้วเสร็จรวมถึงเรื่องที่ดินของทั้ง 4 คนด้วย 

 

1.3 เรื่องวันลอยกระทงท่ีผ่านมาก็ได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

1.4 จากการที่ได้ไปประชุมที่จังหวัดเมื่อวันที่ผ่านมา ทางรองผู้ว่าฯ ได้ท้วงติงกับทางเทศบาลมา
เกี่ยวกับการจัดระเบียบตลาดของเทศบาล เนื่องจากได้มีโอกาสมาเห็นตลาดในตอนเวลา 05.00 น. ซึ่ง
ค่อนข้างวุ่นวายจึงขอให้ทางเทศบาลช่วยจัดระเบียบให้ดีขึ้น โดยการประชุมประจำเดือนกับอำเภอและทาง
ตำรวจที่จะถึงนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วย 

 

1.5 กิจกรรมวันปีใหม่ ในวันปีใหม่ 1 ม.ค. 2567 ตอนเช้าก็ทางเทศบาลจะได้มีการจัดกิจกรรมตัก
บาตรอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ ส่วนบ้านเกิ้งจะอยู่ที่น้าโรงเรียนบ้านเกิ้งและในชุมชนต่างๆ  

 

1.6 ส่วนในวันที่ 27 ธ.ค. 2566 จากการหารือกับทางสมาชิกฯ จะได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ่เวลา 18.00 น. ณ สนามหญ้าเทศบาล จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว 
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1.7 เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็กหลังปีใหม่ได้มีการคุยกันไว้ว่าจะทำเป็นแนวสวนสนุกให้เด็กๆ ได้มาเล่น

กัน ตอนนี้ก็กำลังติดต่อหาเครื่องเล่นอยู่โดยถ้าใครมีผู้ที่ทำหรือรู้จักผู้ที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้ก็สามารถแจ้งมากับทาง
รองปิงได้ และนอกจากเครื่องเล่นแล้วก็จะได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรูกับเด็กๆ ด้วย 

 

1.8 เกี่ยวกับรางวัลพระปกเกล้าทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ได้รับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือกันมาเป็นอย่างดี 

  

ที่ประชุม... รับทราบ 
   

2. แจ้งการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเปิดประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 
30 วัน โดยกำหนดวัน เวลา ประชุมสภาจะแจ้งทางประธานสภาในภายหลัง  และแจ้งเชิญชวนร่วมกิจกรรม
ครบรอบถนนคนเดินตั้วเนาะเมืองไผ่เป็นปีที่ 10 โดยกำหนดการวันครบรอบจะอยู่ประมาณวันที่ 25 ธ.ค. 
2566 แตเ่นื่องจากตรงกับวันราชการ จึงกำหนดใหม่เป็นวันอาทิตยท์ี่ 24 ธ.ค. 2566 จึงขอกราบเรียนเชิญพ่ี
น้องทุกชมชุนได้มาร่วมจับจ่ายใช้สอยในวันดังกล่าว 

3. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบตามท่ีทางกระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการป้องกัน ปราบปราม ในการแก้ไขหนี้นอกระบบสำหรับพ่ี
น้องประชาชน ซ่ึงอำเภอบ้านไผ่จะเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วใน
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ก็ได้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทางประธานชุมชนได้แจ้งกับพ่ีน้องในชุมชนให้ทั่วกัน 

  4. เรื่อง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นางสาวรัชภรณ์  โพธิ์วิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาลปีนี้ในวันที่ 13 มกราคม 2567 นั้น สืบเนื่องจากทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึง
การพัฒนาการของเด็กจึงได้มาการนำเอาสวนสนุกมาตั้งที่บริเวณสนามหน้าเทศบาล ประกอบด้วยเครื่องเล่น 
รถไฟเล็ก รถไฟใหญ่ สปริงบอร์ด เป็นต้น และมีกิจกรรมการแสดงของเด็กบนเวที ประกอบด้วย การแสดงของ
โรงเรียน ท.1 โรงเรียน ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังมีฐานเกมต่างๆ ที่จะมาร่วมกับงานวันเด็กของ
เทศบาลด้วย ประกอบด้วย เกมส์โยนห่วง เกมส์ล้วงแล้วแจก เกมส์ตักไข่ เกมส์โยนบอลเสี่ยงดวง เกมส์โยนลูก
เทนนิส เกมส์ตีกอล์ฟมหาสนุก เกมเหยียบลูกโป่ง เกมส์บิงโก เกมส์ยิงจุดโทษ เกมส์ขดลวดไฟฟ้า และกิจกรรม
นัทนาการหรือสวนสนุกนั้นเอง กิจกรรมขยะแลกขนมของกองสาธารณสุขฯโดยในวันดังกล่าวจึงขอเชิญชวนทุก
ท่านได้นำบุตรหลานของทุกท่านมาร่วมกิจกรรมวันเด็กของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วย 
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5. เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  
นางสาวรัชภรณ์  โพธิ์วิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ

จะจัดในวันที่ 18-22 ม.ค. 2567 ในส่วนของการปฏิบัติเข้าร่วมขบวนแห่ทางกองการศึกษาก็จะประสาน
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ให้ได้ทราบรายละเอียดของกิจกรรมอีกครั้ง โดยกำหนดการคร่าวๆ มีดังนี้  วั น
พฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 2567  

  - เวลา 10.00 น. จะมีการจัดประกวดผลผลผลิตทางการเกษตร 

  - เวลา 16.00 น. ขบวนแห่พานบายศรี ประกอบด้วย พานบายศรี ปราสาทข้าว และ 

  ขบวนแห่นางรำของตำบลในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวนประมาณ 500 คน 

  วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2567  
- เวลา 19.00 น. พิธีเปิดการประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 และงานพาแลง 

- เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่และในวันนี้จะได้มีการประกวดปศุสัตว์ด้วย 

  วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2567 

- มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เดีย่ว พิณ แคน รอบคัดเลือกกับการประกวดเดินแฟชั่นไหม  
  และเป็นวันตุ้มโฮมไทยบ้านไผ่ 

  วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2567 

  - มีการประกวดหมอลำซิ่งและแม่ฮ้างมหาเสน่ห์ 
  วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 2567 

- มีงานพิธีเปิดประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิก TO BE NUMBER ONE และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
เดี่ยว พิณ แคน รอบชิงชนะเลิศ 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

6. เรื่อง โครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 
นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการ

ทอดผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ขอเรียนเชิญประธานชุมชนได้มา
เข้าร่วมอบรมและในวันเดียวกันถ้าพ่ีน้องในชุมชนชองเรามีขยะมาร่วมบริจาคถวายให้กับทางวัดก็ขอเรียนเชิญ
ด้วยเช่นกัน โดยจะไปทอดที่วัดสวนแก้ว โดยถ้าชุมชนไหนจะบริจาคให้ติดต่อได้ที่ทางกองสาธารณะสุขฯ ก่อน
ล่วงหน้าได้เลย 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

7. เรื่อง โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 
นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเริ่มจากขอมติจากท่ีประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งสีหรือทีม ได้ผลสรุปคือ แบ่งทีม
หรือสีตามเขต 3 เขต รวมทั้งหมดเป็น 3 ทีม ดังนี้ 
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- เขต 1 สีฟ้า  
- เขต 2 สีชมพู  
- เขต 3 สีเขียว  

โดยกีฬาที่ใช่ในการแข่งขันประกอบด้วย  
- วิ่งเปี้ยวน้ำระเบิด แบ่งเป็นประเภททีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน 
- ตีกอร์ฟ แบ่งเป็นประเภททีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน 
- เรือบกแทงโบ๊ะ แบ่งเป็นประเภททีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน 
- วิ่งซุปเปอร์แมน แบ่งเป็นประเภททีมชาย 5 คน ทีมหญิง 5 คน  
- เปรลูกโป่ง ไม่แบ่งชายและหญิง 10 คน เป็น 5 คู ่ 
- แชร์บอลแบ่งเป็นประเภทชายและหญิง ทีมละ 7 คน สำรอง 10 คน 

โดยผู้เข้าแข่งขันของชุมชนแต่ละเขตคือ คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ส่วนเรื่อง
เสื้อของแต่ละสีนอกจากของนักกีฬาแล้ว จากการหารือกันในที่ประชุมวันนี้ ได้ข้อสรุปว่าจะให้คณะกรรมการ
ชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีครบทุกคนทั้งนักกีฬาและผู้ที่เป็นกองเชียร์  ทั้งนี้จะมีการเรียกประชุม
ประธานของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่อร่วมหารือกันหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจนอีกครั้งในภายหลัง และในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ขอให้ทางประธานแต่ละชุมชน
ได้ส่งไซต์เสื้อของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีของชุมชนตนเองมาลงในไลน์กลุ่มของ
ประธานชุมชน เพ่ือให้ทางประธานเขตของทั้ง 3 เขต มานำส่งที่ทางกองสวัสดิการสังคม และจะได้นำไปสั่งตัด
เสื้อในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ต่อไป 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

8. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องเงินช่วยเหลือของเทศบาลสามารถช่วยเหลือได้แต่ต้องดูก่อนว่าอยู่ในประเภทไหน เช่น 
เรื่องภัยพิบัติฉุกเฉิน เทศบาลสามารถจ่ายได้มีระเบียบอ้างอิงให้ทำได้ แตเ่รื่องเงินสงเคราะห์แบบ พม. เทศบาล
ไม่สามารถจ่ายได้ เพราะใช้ระเบียบเดียวกันถ้าจ่ายอีกจะเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น และเทศบาล
จะช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางดังกล่าวไดน้ั้นต้องผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ให้พิจารณาว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง เช่น เงิน สิ่งของ เป็นต้น  

และขอให้ทางประธานและคณะกรรมการชุมชนทุกชมชนเริ่มหาผู้ด้อยในโอกาส รายได้น้อย ในชุมชน
ของตัวเอง เนื่องจากทาง พมจ. ได้แจ้งมาแล้วว่างบประมาณช่วยเหลือของไตรมาสแรกมาแล้ว ทางเทศบาลจะ
ได้ทำเรื่องขอการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมไป ไม่จำกัดจำนวนคน รวมถึงคนที่เคยได้รับ
แล้วแต่ต้องดูว่าผู้ที่เคยได้แล้วนั้นลำบากจริงหรือไม่และมีใครในชุมชนที่ลำบากกว่าหรือสมควรได้รับการ
ช่วยเหลือกว่าหรือไม่ เพราะเมื่อส่งไปแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เพราะต้องนำมาเทียบกันกับของที่อ่ืนที่ส่งไปให้ 
พมจ. เหมือนกัน 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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9. เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

     นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสงัคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด เนื่องจากช่วงนี้มีผู้เข้ามาขอเปลี่ยนสิทธิผู้รับเงินหลายคนและไม่ได้มีการเตรียมเอกสารมา ซึ่งถ้าจะ
เปลี่ยนสิทธิผู้ดูหรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อรับรับเงินจะต้องลงทะเบียนใหม่และมีใบเปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิผู้ดูแลเด็ก
ด้วย 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

10. เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ 

     นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ เพราะยังมีผู้มา
ยืนยันสิทธิช้าแม้จะแจ้งกับทางที่ประชุมหลายครั้ง โดยปีนี้เปิดรับลงทะเบียนของผู้ที่เกิด 2 ก.ย. 2507 – 1 
ก.ย. 2508 ผู้ที่เกิดในช่วงนี้สามารถมาลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องรอให้ครบ 60 ปี  เนื่องจากระเบียบใหม่จะได้
เงินเลยเมื่ออายุครบ 60 ปี ไม่ต้องรอ 1 ปี ถ้าลงทะเบียนช้าหรือนอกช่วงที่กำหนดให้ลงเหมือนระเบียบเก่า 

   ถ้ามีการย้ายภูมิลำเนาไปที่อื่นหรือย้ายมาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต้องไปยืนยันใหม่กับทางเทศบาล 
หรือ อปท. ของท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปเพราะจะเสียสิทธิในเดือนนั้นไปเนื่องจากทะเบียนบ้านไม่ตรงกับที่
ลงทะเบียน รวมถึงของผู้พิการเช่นกันแตกต่างที่ของผู้พิการทำตอนไหนก็ได้และจะได้รับเงินในเดือนถัดไป
หลังจากเดือนที่ยืนยันสิทธิ ไม่เหมือนของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตอนอายุ 60 ปี และเปิดยืนยันสิทธิ์เป็นช่วง  

   โดยช่วงนี้เองก็ได้มีผู้เข้ามากรอกแบบคำขอเพ่ือขอทำบัตรคนพิการมากพอสมควรเช่นนกัน ซึ่งเอกสาร
ประกอบแบบคำท่ีใช้ในการขอทำบัตรคนพิการประกอบไปด้วย  

1.สำเนาบัตรประชาชนคนพิการ  
2.สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ  
3.ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ (ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์)  
4.รูปถ่ายคนพิการ 1 นิ้ว 2 รูป  
5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแล  
6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล 

  ถ้าอยากได้เร็วก็นำแบบคำขอที่กรอกแล้วและเอกสารประกอบไปส่งที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นได้
เลยเพราะทางศาลากลางเป็นผู้จัดทำบัตร ส่วนทางเทศบาลเป็นผู้รับคำขอและส่งให้ศาลากลางเดือนละ 1-2 
ครั้ง เท่านั้น 
  กรณีบัตรหมดอายุ ต้องเขียนคำขอใหม่และเอกสารประกอบใช่เหมือนเดิมกับบที่ขอครั้งแรกยกเว้น 
ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ ให้ตัดออกและเพิ่มบัตรตัวจริงที่หมดอายุมา แต่กรณี ชำรุด สูญ
หาย ให้ทำเหมือนกรณีหมดอายุ แต่บัตรพิการสูญที่หายถ้ามีทำการสำเนาไว้ก็ให้แนบสำเนานั้นมาด้วย 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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11. เรื่องอื่น ๆ  
1. นายวรพล  ภัคสุขชยั รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับ นวัตกรรม

ที่ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงได้ทำตัวต้นแบบสำเร็จแล้ว โดยตัวเครื่องนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่บ้านผู้ป่วยติด
เตียง ถ้าเวลาผู้ป่วยติดเตียงต้องขอความช่วยเหลือก็จะกดไปที่ปุ่มของเครื่องสัญญาณก็จะถูกส่งผ่าน WI-FI ซึ่งมี
จุดศูนย์กลางรับสัญญาณอยู่ศูนย์ตลาด 4 ที่มีศูนย์รถ EMS ตั้งอยู่ กล้องที่อยู่กับเครื่องก็จะทำงานและแสดง
ภาพของผู้ป่วยตอนนั้นไปที่ศูนย์ตลาด 4 ว่าผู้ป่วยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง และสัญญาณดังกล่าวยังส่งไปที่
แอพพลิเคชั่นมือถือของญาติหรือผู้ดูแลของผู้ป่วยด้วย โดยจะสื่อสารกับผู้ป่วยก่อนว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรแต่ถ้า
ไม่สามารถสื่อสารได้ก็จะรีบออกไปให้ถึงผู้ป่วยภายใน 15-20 นาที โดยเครื่องต้นแบบถ้านำไปทดลองใช้จริง
สำเร็จแล้วก็จะสร้างเพ่ิมอีก 4 ตัว และนำไปทดลองติดตั้งใช้งานดูก่อนเพ่ิมอีกเพ่ือดูว่ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ต้องกังวลเพราะตัวกล่องของเครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการกด
ปุ่มขอความช่วยเหลือเท่านั้น โดยคาดว่าเดือน มกราคม 2567 จะได้ลองนำไปทดลองใช่จริงกับผู้ป่วยติดเตียง
ที่เป็นผู้ยากไร้ก่อนโดยขอมอบให้ นายเพียรศักดิ์  พิมพ์จ่อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็น
ผู้อธิบายต่อไป 

- นายเพียรศักดิ์  พิมพ์จ่อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัด กองยุทธศาสตร์ฯ ได้
แจ้งให้ให้ที่ประชุมทราบเรื่องนี้ โดยเกริ่นนำเรื่องของเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมแบบ Real Time ก่อนว่าได้รับ
รางวัลระดับประเทศถึง 7 รางวัล โดยล่าสุดเป็นรางวัลพระปกเกล้าที่จะได้เดินทางไปรับในวันที่ 15 ธ.ค. 
2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจากความสำเร็จของนวัตกรรมตัวนี้จึงได้มีการต่อยอดไปยังเรื่องต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การทำ
แผนที่ภาษี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือ เป็นการสื่อสารระหว่างคนหรือหลายคนผ่าน
ระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต  

โดยเรื่องของสุขภาพตามที่ทางท่านรองวรพล กล่าวไปข้างต้นนั้นนวัตกรรมตัวนี้ใช้ชื่อว่า อุปกรณ์ขอ
ความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยตามที่ท่านรองฯ ได้กล่าวไปแล้วนั้นอุปกรณ์นี้จะไม่ได้
รับทุกคนซึ่งต้องดูปัจจัยต่างๆ ประกอบ โดยอันดับแรกจะให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่สำคัญไม่มีคนดูแลหรืออาจจะมี
ลูกหลานอยู่แต่ออกไปทำงานหมดในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งโจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสามารถเข้าใจและใช้งานได้ จึงได้ออกแบบให้เป็นแบบกดปุ่มเดียวซึ่งได้ต้นแบบมาจากสายปุ่มกด
เรียกพยาบาลของโรงพยาบาลและนำมาทำการปรับปรุงใหม่โดยใช่อุปกรณ์ในท้องถิ่นเองและผลิตขึ้นมาใหม่
รวมทั้งตัวโปรแกรมของอุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่หมดเช่นกัน โดยหลังจากเขียนลายแผงวงจร
ใหม่ที่ทำด้วยมือเสร็จก็ได้มีการส่งไปที่ประเทศจีนเพื่อผลิตออกมาเป็นแผงวงจรที่ได้มาตรฐานสากล หลังได้
แผงวงจรมาก็จะนำมาประกอบเข้ากับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ข้อดีของการทำเองคือ เวลาพังหรือมีปัญหา
ทางเทศบาลสามารถซ่อมเองหรือเปลี่ยนเองได้โดยตรง กรณีไฟดับไม่ต้องกังวลเพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่แล้ว 

โดยเมื่อนำเครื่องนี้ไปติดตั้งที่บ้านแล้ว ตัวปุ่มกดจะมีสายเชื่อมกับเครื่องเมื่อกดกล่องที่อยู่เครื่องก็จะ
ทำงานและบอกตำแหน่งของบ้านหลังนั้นพร้อมเสียงแจ้งเตือนเข้ามาเหมือน LINE แจ้งเตือนน้ำท่วม โดยแจ้ง
เตือนทั้งหมด 5 ครั้ง ไปที่ศูนย์สั่งการที่กู้ชีพ PCU ตลาด 4 และ LINE เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับก็จะแสดงตำแหน่ง
ของบ้านนั้นให้เห็นและนำทางไป โดยเจ้าหน้าที่จะเช็คกล่องก่อนว่าได้กดจริงหรือเปล่าหรือเพลอกดโดนปุ่มโดย
ไม่ได้ตั้งใจและคุยตอบโต้กับผู้ป่วยผ่านทางไมค์และลำโพงของกล่องซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง 
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โดยในอนาคตถ้ามีงบประมาณมากพออาจะมีติดไว้ที ่ศูนย์กลางชุมด้วยเพื ่อให้ อสม. มากดเรียกและนำ
เจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุได้  

แต่ถ้ากู ้ชีพของเราติดเหตุอื ่นอยู ่ไม่สามารถมาช่วยได้ เนื ่องจากระบบถูกออกแบบมาเป็นระบบ
เครือข่ายก็จะทำให้ความช่วยเหลือจะถูกส่งต่อไปที่ทางโรงพยาบาลต่อ แต่ถ้าโรงพยาบาลติดอีกก็จะส่งต่อไปที่
หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคมต่อ แต่ถ้าติดอีกก็จะส่งต่อไปที่เทศบาลหรือ อบต.รอบข้างแทน และสุดท้ายจะ
ส่งไปสุดทางที่ อสม.ในชุมชนของตนเอง โดยจะไล่ไปตามระดับขั้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือติดต่อศูนย์ EMS 
PCU เบอร์ 099-6875373 และในอนาคตจะมีการติด GPS ที่ตัวรถกู้ชีพด้วยเพื่อติดตามตำแหน่งของรถ
เช่นกัน 

    
 
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนธันวาคม  2566 
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ภาพถ่ายการดำเนนิงานโครงการประชมุประจำเดือนองคก์รภาคประชาชน  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

วนัองัคารที ่ 12  ธนัวาคม  2566  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ่ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
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                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนธันวาคม  2566 


